

### ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings)

1. บัญชีเงินฝาก หมายถึง บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากประจำ ซึ่งธนาคารกำหนดไว้แล้วในขณะนี้และ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า แบบมีสมุดคู่มือ หรือไม่มีสมุดคู่มือ โดยสามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา , แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT , แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ/หรือผ่านแอปพลิเคชันและ/หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด (“**แอปพลิเคชันของธนาคาร**”) โดยผู้ฝากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการทำธุรกรรม ฝาก ถอน โอน รับโอน ลงทุน ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือธุรกรรมอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งรวมถึง การฝากโดยการรับโอนจากบัญชีอื่นของผู้ฝาก การถอนเข้าบัญชีอื่นของผู้ฝาก การโอนเพื่อชำระ/รับชำระ จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของแอปพลิเคชันอื่นของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับประกาศ หรือ หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประเภทบัญชีเงินฝาก สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings)
  - 2.1 บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคล ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สามารถฝากเงินจากแหล่งที่มาจากต่างประเทศหรือซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ได้ และสามารถรับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศรายอื่นได้ โดยไม่จำกัดวงเงินและไม่ต้องแสดงหลักฐานเอกสาร
  - 2.2 บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคล ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ สามารถฝากเงินจากแหล่งที่มาจากต่างประเทศ เช่น เงินโอนเข้าจากต่างประเทศ ตัวเงินต่างประเทศ รับชำระค่าสินค้าและบริการ และรับเงินเดือนจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยให้นำฝากได้ไม่จำกัดจำนวนตามที่ผู้ฝากขอฝาก ทั้งนี้ กรณีต้องการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของเงินบาท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หลักฐานแสดงรายได้ในประเทศไทย เป็นต้น
3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ได้ 1 บัญชี ต่อ 1 สกุลเงินเท่านั้น
4. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ตามที่ธนาคารกำหนด
5. เว้นแต่ ธนาคารจะกำหนดเป็นประการอื่น สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และ จำนวนเงินในการเปิดบัญชี จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ รวมทั้ง วงเงินการฝากสำหรับการเปิดบัญชี จะไม่มีการจำกัดหรือกำหนดจำนวน
6. การเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วนและให้ข้อมูลหรือกรอกรายการในคำขอเปิดบัญชีเงินฝากระบุเงื่อนไขการลงนามส่งจ่าย และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้นามแฝงหรือปกปิดชื่อจริงในการเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับเงื่อนไขในการเปิดบัญชี ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ผู้ฝากจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเปิดบัญชีให้แก่ธนาคาร โดยหากเป็นกรณีขอเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ผู้ฝากจะต้องขอเปิดบัญชีสำหรับใช้บริการแอปพลิเคชันนั้นๆ พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารก่อน จึงสามารถขอเปิดบัญชี ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร กับธนาคารได้ และผู้ฝากตกลงยอมรับว่าการดำเนินการใดๆ เพื่อการเปิดบัญชีผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคารผ่านอุปกรณ์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ รวมทั้งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารได้รับจากผู้ฝากในการขอเปิดบัญชี ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร ด้วยวิธีการดังกล่าว เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง และสามารถนำไปใช้บังคับ หรือเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิภายใต้ดุลพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวที่จะตกลงเปิดบัญชี ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร ให้แก่ผู้ฝากหรือไม่ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ฝากทราบ และหากธนาคารตกลงเปิดบัญชีผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร ให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ (“**เงื่อนไขการเปิดบัญชี Global Savings**”) รวมทั้ง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7. การกระทำใดๆ ผ่านอุปกรณ์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งที่เป็นการกระทำของผู้ฝากเอง หรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทำไปโดยใช้รหัสประจำตัว (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP (One Time Password) หรือไบโอเมตริกซ์ หรือรหัสหรือวิธีการอื่นใด ที่ผู้ฝากได้กำหนดหรือรับผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) ของผู้ฝากตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ฝากเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเอง และผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ฝากไม่จำเป็นต้องทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือกำหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้ฝากตกลงว่าธนาคารไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP และ/หรือรหัสอื่นใดไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสดังกล่าว
8. ผู้ฝากตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร การกระทำใดๆ ผ่านอุปกรณ์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ มีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของธนาคาร โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขัดข้องของระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) และ/หรือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าไม่ใช่เอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบหรือชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ฝาก เว้นแต่ผู้ฝากจะได้รับความเสียหายอื่นเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร
9. กรณีที่มีการเปิดหรือใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) กับแอปพลิเคชันอื่นของธนาคาร ผู้ฝากรับทราบและ ตกลงว่าการให้บริการบัญชี Global Savings ของธนาคารเป็นการให้บริการในส่วนต่างหากจากการให้บริการแอปพลิเคชันนั้นๆ
10. กรณีผู้ฝากตกลงผูกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) เข้ากับแอปพลิเคชันของธนาคารของผู้ฝาก ที่ผู้ฝากเปิดตามข้อตกลงของแอปพลิเคชันของธนาคารดังกล่าว ผู้ฝากรับทราบว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) และการใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ตามเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันของธนาคารดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันของธนาคาร ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันของธนาคาร มีผลใช้บังคับในส่วนที่มีความขัดแย้งดังกล่าว
11. กรณีที่ใช้บริการบัญชีผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร ต้องมีเงื่อนไขการส่งจ่าย โดยผู้ฝากลงนามส่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียว และห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเงิน
12. สำหรับผู้ฝากที่ไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารมาก่อน และเลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่านบริการ Digital ID (NDID) ธนาคารจะกำหนดให้สาขานานาเหนือ (หรือสาขาอื่นตามที่ธนาคารกำหนด) เป็นสาขาที่ดำรงบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ของผู้ฝาก และธนาคารมีสิทธิจะเปลี่ยนแปลงสาขาที่ดำรงบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ของผู้ฝากที่ผู้ฝากต้องไปดำเนินการยืนยันตัวตนได้ตามที่ธนาคารกำหนด
13. ในการติดต่อกับธนาคารทุกครั้ง ผู้ฝากต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

14. กรณีนำฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ ผู้ฝากที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทย หากผู้ฝากมียอดรวมการฝากธนบัตรต่างประเทศในแต่ละวัน ทุกสกุล และทุกบัญชีที่ผู้ฝากมีกับธนาคารในประเทศไทย มีจำนวนรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือสกุลอื่นเทียบเท่า หรือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของเงินนั้นให้แก่ธนาคาร กรณีการถอนเงิน เพื่อรับเป็นธนบัตรต่างประเทศ ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า โดยผู้ฝากสามารถแจ้งธนาคารได้ที่สาขาของธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (หรือระยะเวลาสั้นกว่านั้น ตามที่ธนาคารกำหนด) และต่างจังหวัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ (หรือระยะเวลาสั้นกว่านั้น ตามที่ธนาคารกำหนด) เพื่อให้ธนาคารมีระยะเวลาในการดำเนินการจัดเตรียมธนบัตรต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารกำหนดหรือเห็นสมควร ธนาคารอาจขอเอกสารและ/หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ฝาก และธนาคารอาจมีการให้บริการที่จำกัดในบางสกุลเงิน โดยการถอนธนบัตรต่างประเทศจะสามารถดำเนินการได้เฉพาะชำระภาระหนี้ในต่างประเทศ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องไม่นำมาใช้ในประเทศไทย ทั้งนี้ คำว่า "วันทำการ" ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หมายความว่า วันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคาร
15. ในการฝาก หรือถอนเงิน ตลอดจนการทำธุรกรรมต่างๆ กับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ผู้ฝากต้องรับทราบและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการกำหนด ซึ่งรวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทด้วย
16. หากทำธุรกรรมโอนเงินสกุลต่างประเทศภายในประเทศ ผู้ฝากรับรองว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหรือความจำเป็นในการใช้เงินสกุลต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับธุรกรรมหรือที่มาของการทำธุรกรรมในต่างประเทศ และจะต้องไม่ใช่ธุรกรรมที่ต้องห้าม (Negative List) ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย
17. การถอนเงินต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบัญชีที่ให้ไว้กับธนาคาร และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารในแต่ละธุรกรรมหากคำสั่งถอนเงินรายการใด หรือหลายรายการเกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี ธนาคารสามารถยกเลิกคำสั่งหรือเลือก ดำเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่ระบุวันเวลาตามคำสั่ง
18. กรณีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำทั้งจำนวน หรือบางส่วนก่อนครบระยะเวลา ธนาคารจะคิดเบี้ยปรับจากกรณีดังกล่าวตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะดำเนินการฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลา ตามระยะเวลาการฝากเดิม และอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดโดยอัตโนมัติ ยกเว้นลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก่ธนาคารล่วงหน้า 2 วันก่อนครบระยะเวลา
19. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และประกาศเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใช้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งประกาศอัตราดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับของธนาคาร
20. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ และ/หรือหนี้ใดๆ สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) จากบัญชีทุกประเภทของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันทีตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
21. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ใช้บริการบัญชีผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร ผู้ฝากจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สาขาที่ดำรงบัญชีของผู้ฝากเท่านั้น โดยผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
22. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกำหนดไว้ในแต่ละขณะสำหรับเงินฝากแต่ละประเภท รวมทั้งยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการและผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร ([www.krungthai.com](http://www.krungthai.com)) อย่างไรก็ตาม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยฯ ธนาคารจะแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางดังกล่าว และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงใช้บังคับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ฝากไว้ทันทีและยอมรับดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากไม่ต้องนำสมุดคู่มือฝากหรือใบรับฝากมาให้ธนาคารจัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอีก
23. ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รับ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการบัญชี หรือจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ทันที

24. กรณีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภททอสมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) นั้น เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่หากจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมีจำนวนไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักภาษีส่วนที่ขาดจากยอดเงินที่ฝากอยู่กับธนาคารเพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรได้
25. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
26. ในกรณีที่มิได้กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กำหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทำรายการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
27. การเปิดบัญชีเงินฝาก และการฝากเงินเพิ่มเติมทุกครั้ง จำนวนเงินในการฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
28. ธนาคารจะมอบสมุดคู่มือฝากหรือใบรับฝากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้วไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ และต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้าชำรุดหรือสูญหายจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่ Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคู่มือฝากสูญหายให้แสดงหลักฐานการแจ้งความเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้วย
29. การเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบออกไม่ได้ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนั้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
30. ทุกครั้งที่ฝากหรือถอน ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของสาขา เพื่อลงรายการฝากหรือถอนแล้วตรวจสอบจำนวนเงินที่นำฝากหรือถอนและยอดคงเหลือให้ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื่อแก้ไขทันที
31. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่มือฝากหรือใบรับฝาก ยังถือไม่ได้ว่าถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ฝากควรมานำสมุดคู่มือฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยสามารถทำรายการได้ทุกสาขา
32. กรณีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หากผู้ฝากทำธุรกรรมโดยไม่ใช้สมุดคู่มือฝาก อาทิเช่น การทำรายการฝากโดยไม่ใช้สมุดคู่มือฝาก มีจำนวนรายการรวมกันเกินกว่า 20 รายการ เมื่อผู้ฝากนำสมุดคู่มือฝากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้เหลือเป็นรายการยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตอย่างละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนั้น จะต้องติดต่อให้สาขาออกรายการเคลื่อนไหวทางการเงิน (Statement)
33. ผู้ฝากที่ใช้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ได้ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือจากช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด
34. กรณีเงินฝากประจำที่ธนาคารทำการจ่ายดอกเบี้ยทุกงวดตามที่ธนาคารกำหนดให้แก่ผู้ฝาก และธนาคารได้หักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวนำส่งกรมสรรพากรไปแล้ว หากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะทำการคิดคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากที่ผู้ฝากได้รับจากธนาคารใหม่ หากปรากฏว่า ยอดรวมของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่ายอดรวมภาษีที่ธนาคารได้หักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากตกลงและยอมรับว่าการหักภาษี ณ ที่จ่ายของธนาคารดังกล่าวนั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ฝากตกลงที่จะไม่เรียกร้องเงินค่าภาษีจำนวนที่หักไว้เกินดังกล่าวคืนจากธนาคาร
35. เงินฝากประจำที่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลง ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนำดอกเบี้ยที่พึงได้รับเข้าบัญชีเงินฝากประจำสมทบกับต้นเงินฝากประจำที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชีรวมเป็นต้นเงินฝากประจำในการคิดดอกเบี้ยครั้งต่อไปได้ ตามอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประจำที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝากเช่นเดียวกันกับที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อตกลงเดิม และ ตกลงยินยอมให้นำข้อตกลงและเงื่อนไขข้อ 34. มาใช้ด้วย เว้นแต่จะมีการตกลงเงื่อนไขพิเศษไว้เป็นประการอื่นหรือยินยอมให้ธนาคารโอนต้นเงินที่ครบกำหนดไปยังบัญชีคู่มือที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแต่ละประเภท
36. หากธนาคารมีการนำเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการนำเข้าผิดบัญชีโดยผู้ฝากไม่มีสิทธิในเงินจำนวนนั้น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ทันที อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำรายการดังกล่าวแล้วธนาคารจะแจ้งให้

ผู้ฝากทราบ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มีให้หัก หรือมีไม่เพียงพอให้หักคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอมขอใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วนทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

37. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
38. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องดำเนินการถอนเงินที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
39. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและ/หรือเงินฝากประจำในอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศ
40. กรณีที่บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร ผู้ฝากตกลงชำระค่าบริการค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) และ/หรือการใช้บริการดังกล่าวตามที่ธนาคารกำหนด (รวมถึงตามที่ธนาคารจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทันทีที่ธนาคารเรียกร้อง และในกรณีที่มีความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม) ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงินและ/หรือโอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ หักเงินและ/หรือโอนเงินดังกล่าว
41. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกำหนด เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั้งหลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิดประกาศให้ผู้ฝากทราบในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร ([www.krungthai.com](http://www.krungthai.com)) และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ กรณีการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝาก ธนาคารจะแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการ ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น
42. เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ติดต่อได้ หรือทาง e-mail address หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้เรียบร้อยแล้ว
43. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารสงวนสิทธิจะรับรายการจ่ายเงินต่างๆ ของผู้ฝากออกจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ในขณะใดๆ ได้ทันที และผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่จะดำเนินการขอโอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ตามกระบวนการตามกฎหมายยื่นคืนต่อไป โดยผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากจะต้องนำเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติงานที่ธนาคารกำหนดมาแสดงแก่ธนาคาร ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
44. ในกรณีที่ผู้ฝากมีมากกว่าหนึ่งราย ผู้ฝากร่วมแต่ละรายต่างมีสิทธิถอนเงินได้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการจ่ายเงินหรือตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ฝากร่วมแต่ละราย ธนาคารจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากจากธนาคารได้คนละเท่าๆ กัน
45. ในกรณีที่ผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ฝากร่วมรายนั้นถึงแก่กรรม ธนาคารจะพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการจ่ายเงินฝากให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรมนั้น (แล้วแต่กรณี) หนึ่ง ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรมนั้น ผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน และธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรม เฉพาะส่วนที่ผู้ฝากร่วมรายนั้นมีสิทธิได้รับเท่านั้น
46. ในกรณีที่ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งมีหนี้สินใดๆ ค้างชำระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากและผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชำระหนี้ที่ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมค้างชำระอยู่กับธนาคารได้ทันที

47. กรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อตนเองเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว หรือโดยใช้ชื่อบัญชีแตกต่างไปจากชื่อเจ้าของบัญชี เช่น การใช้ชื่อเจ้าของบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือการฝากเพื่อบุคคลอื่น เป็นต้น แม้ว่าเงื่อนไขการส่งจ่ายจะระบุว่ามีความสามารถส่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียวหรือส่งจ่ายร่วมกับบุคคลอื่นหรือคนหนึ่งคนใดมีอำนาจส่งจ่ายหรือเงื่อนไขการส่งจ่ายอื่นๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากนั้นเป็นสิทธิของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
48. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นำบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
49. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิแจ้งเตือน และ/หรือระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารพิจารณา (ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร) แล้วเห็นว่า (ก) บัญชีเงินฝากมีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็นบัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ (ข) บัญชีเงินฝากมีการใช้บัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเก็งกำไรค่าเงินบาท และ/หรือจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ เงื่อนไขของธนาคาร ทั้งนี้ สำหรับกรณีตาม (ก) หรือ (ข) ผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารสำหรับการดำเนินการในกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น
50. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายประกาศกำหนด ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นผู้สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (เช่น งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร ([www.krungthai.com](http://www.krungthai.com)) ทั้งนี้ เมื่อผู้ฝากให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า (ก) ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข) ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชี Global Savings ฉบับนี้
51. ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) จะต้องเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
52. ผู้ฝากรับทราบว่าการรับจ้างเปิดบัญชี การซื้อขายบัญชี หรือการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในการกระทำผิด มีความเสี่ยงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566
53. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงระเบียบ และวิธีปฏิบัติอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
54. ผู้ฝากรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
55. ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า หากนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือปกปิดความจริงในการให้ข้อมูลในเอกสารรับรองตัวเอง (Self-Certification Form) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับผู้ฝาก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

56. ผู้ฝากรับทราบว่าธนาคารอาจตรวจสอบและ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทั้งหมดของผู้ฝากจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่จำเป็นและ/หรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร
  57. ผู้ฝากรับทราบว่าธนาคารอาจแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ทำ ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ
  58. ผู้ฝากรับทราบว่าธนาคารอาจนำเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
  59. การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) และการขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ฝากสามารถดำเนินการได้ที่สาขาของธนาคารที่ระบุให้เป็นสาขาที่ดำรงบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Global Savings) ของผู้ฝาก หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  60. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของธนาคารได้ที่ <https://krungthai.com/th/content/privacy-policy> หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
- หมายเหตุ: หากผู้ฝากประสงค์จะทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ <https://krungthai.com/th/personal/deposits/211/8>